

TỈNH ỦY HÀ TĨNH
BAN CÁNSỰ ĐẢNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

Số: BC/BCSD

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (sau đây gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW), Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. VIỆC TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 11-KH/BTGTU, ngày 16/9/2008 “Về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)” và tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và các văn bản liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức được thực hiện nghiêm túc.

Hình thức tuyên truyền khá đa dạng, như: lồng ghép trong hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi, cuộc thi; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên hệ thống báo, đài, cổng thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xây dựng kế hoạch phối hợp hành động trong việc chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ trí thức; tạo môi

trường lành mạnh để đội ngũ trí thức hoạt động, phát huy năng lực, phát triển toàn diện.

Cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ cốt cán và các hội viên; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trong Liên hiệp Hội và các hội thành viên, như: đổi mới phương thức vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ; hướng hoạt động trí thức về cơ sở, lựa chọn các nội dung nghiên cứu, chuyển giao, tư vấn phản biện gắn chặt với sản xuất, đời sống; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh trí thức.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động của đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực, trong đó, chú trọng tôn vinh, biểu dương những trí thức có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng đội ngũ trí thức gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 27-NQ/TW và các quan điểm chỉ đạo của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Ban hành văn bản cụ thể hoá các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 849-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 09/12/2019 về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/3/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 17/12/2007 (*trước khi có Nghị quyết số 27-NQ/TW*), Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND “Về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2012”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND, ngày 12/3/2008 “Về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2008-2012”. Sau khi có Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (*có phụ lục kèm theo*).

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; chỉ đạo liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các huyện, thành phố, thị xã và các hội thành viên tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

100% huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, chỉ đạo xây dựng đề án, quy định, quy chế để phát triển đội ngũ trí thức và thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực có số lượng trí thức đông như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các chính sách về phát triển đội ngũ trí thức trong các lĩnh vực phát triển giáo dục, phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển thể thao thành tích cao, phát triển khoa học và công nghệ.

Hàng năm, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác vận động, xây dựng đội ngũ trí thức, cũng cố tổ chức Hội.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW gắn với kế hoạch kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm của cấp ủy Đảng các cấp tại các địa phương, đơn vị. Công tác sơ kết, tổng kết được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW từ tỉnh đến cơ sở. Qua sơ, tổng kết, đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân

tích nguyên nhân và đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển đội ngũ trí thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW

1.1. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức

Đến nay có 36.666 trí thức hiện đang công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh¹ (chưa tổng hợp lực lượng an ninh - quốc phòng), tăng 5.291 trí thức so với năm 2008². Về cơ cấu: Khối Đảng, đoàn thể có 1.126 trí thức, chiếm 3,07%; Khối cơ quan quản lý nhà nước có 34.544 trí thức, chiếm 94,2%; Khối doanh nghiệp nhà nước có 279 trí thức chiếm 0,76%; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 717 trí thức, chiếm 1,97%.

1.2. Tăng cường sự gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông – trí

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật. Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung; gắn bó với Đảng, chính quyền và nhân dân, đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn³.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã làm tốt trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động đội ngũ trí thức; thực hiện tốt nhiệm vụ làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ trương chính sách được chuyển tải sâu rộng, các ý kiến đóng góp, phản biện của trí thức đã được cấp ủy đảng, chính quyền tiếp thu, ghi nhận; đã tư vấn cho hơn 80 chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

1.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức

Giai đoạn 2008 – 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết chuyên đề liên quan đến đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực lao động kỹ thuật; phát triển giáo dục và đào tạo; quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành

¹ Đến 2022, toàn tỉnh có 02 giáo sư, 08 phó giáo sư, 5 nhà giáo nhân dân, 5 thầy thuốc nhân dân, 79 nhà giáo ưu tú, 74 thầy thuốc ưu tú, 77 tiến sĩ, hơn 2440 thạc sĩ.

² Năm 2008 Hà Tĩnh có 31.375 trí thức.

³ Quyết định số 781-QĐ/TU ngày 23/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật với các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn.

chính và đơn vị sự nghiệp; phát triển thể thao thành tích cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW

2.1. Hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích, thu hút và tôn vinh đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực, ngành, nghề tinh có nhu cầu. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa thành nhiều văn bản, trong đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị quy tụ, tập hợp và phát huy năng lực, hoạt động sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới (*có phụ lục kèm theo*).

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực ngành y tế, giáo dục, Khu kinh tế Vũng Áng. Quan tâm thực hiện chế độ ưu đãi về tiền lương, nhà ở, việc làm đối với trí thức, lao động có tay nghề cao làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nâng lương trước thời hạn đối với những trí thức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức về công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc tham gia phát triển nông thôn, miền núi; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng... Ngoài ra, tỉnh có nhiều chủ trương tạo điều kiện bổ sung kinh phí hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật và các hội thành viên.

Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các ngành, nghề truyền thống... Công tác điều động, bổ nhiệm nhìn chung được thực hiện theo đúng nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí công tác. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nghiên cứu, lao động và sáng tạo⁴.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuất bản cuốn sách “*Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc 1945-2012*” nhằm kết nối trí thức trong và ngoài tỉnh hướng về xây dựng quê hương; phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; thành lập Trung tâm Tư vấn Bồi dưỡng Phát triển Khoa học và Công nghệ; định kỳ chỉ đạo tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Chuyển đổi 05 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ về chi thường xuyên theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, được thay thế Nghị định

⁴ Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng; cải tạo nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật đo lường, thử nghiệm Hà Tĩnh; nâng cao năng lực trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh; đầu tư xây dựng Trạm kiểm định đo lường chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng; xây dựng sân giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh,... góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo của trí thức tỉnh nhà.

54/2016/NĐ-CP của Chính phủ⁵. Quá trình thực hiện tự chủ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, quản lý, xóa bỏ dần hình thức quản lý theo mệnh lệnh hành chính và hình thức phân phối “cào bằng”; tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ; làm rõ quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của tổ chức sự nghiệp công lập và quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng công - tư lẫn lộn; tạo động lực phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ và người lao động, gắn quyền lợi với trách nhiệm, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ KH&CN, phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Năng lực tự chủ, tự quyết định, khả năng cạnh tranh ngày càng được nâng lên.

2.2. Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND, ngày 17/7/2015 “Về quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật”; Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 “Về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 “Về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025”. Thường xuyên soát xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách hiện có và ban hành các cơ chế, chính sách mới bảo đảm để trí thức được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình; đặc biệt là đội ngũ trí thức bậc cao và chuyên gia giỏi. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều Quyết định quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực còn yếu, thiếu mà tỉnh đang có nhu cầu (*có phụ lục kèm theo*).

Trung cầu, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của trí thức trong hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tạo điều kiện để trí thức tham gia phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án lớn của tỉnh, của các bộ, ngành⁶.

Chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài của tỉnh bước đầu thu hút được một số trí thức có kinh nghiệm, trình độ cao về quê hương công tác, công hiến: 01 Giáo sư - Tiến sỹ; 02 Phó Giáo sư - Tiến sỹ; 01 bác sỹ là chuyên gia ghép thận tại Vương quốc Bỉ; 02 Bác sỹ chuyên khoa I và 78 Bác sỹ có trình độ đại học tốt nghiệp loại khá giỏi; 07 sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học ở nước ngoài loại giỏi, xuất sắc; 20 thạc sỹ; 49 sinh viên tốt

⁵ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng; Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật.

⁶ Giai đoạn 2008 – 6/2022 đã tư vấn cho hơn 80 chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trí thức trong tỉnh đã đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, quy hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh theo từng giai đoạn.

ng nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; 02 sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá; tuyển dụng theo hình thức tuyển thẳng 509 công chức, viên chức có trình độ thạc sỹ, tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi, loại khá, có kinh nghiệm công tác, là đảng viên; tuyển chọn và bố trí 35 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi theo Đề án 500⁷. Năm 2020 và 2021 thu hút 23 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào làm việc tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều trí thức có trình độ cao nhưng đã hết tuổi lao động vẫn tiếp tục cống hiến, sáng tạo trên lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách là hội viên các hội khoa học và kỹ thuật. Đến nay, đội ngũ trí thức đã có mặt trong tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, tọa đàm với đại biểu trí thức trong tỉnh để tôn vinh, động viên đội ngũ trí thức. Tổ chức gặp mặt các giáo sư, phó giáo sư là những người con quê hương Hà Tĩnh để tranh thủ ý kiến góp ý định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong giai đoạn mới⁸. Các cấp, các ngành làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương những trí thức có nhiều đóng góp, cống hiến trên các lĩnh vực. Định kỳ 5 năm, 2 lần Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức để biểu dương những trí thức có nhiều thành tích, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.3. Tạo chuyên môn căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tận tụy phục vụ nhân dân; tỉnh Hà Tĩnh rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức, tạo điều kiện để trí thức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý: cử 765 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị / lý luận chính trị - hành chính; 6.271 trung cấp lý luận chính trị; 17 chuyên viên cao cấp; 919 chuyên viên chính; 3.820 chuyên viên; 1.321 lượt cán bộ tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước. Tập huấn theo chuyên đề cho 8.704 lượt người; lãnh đạo cấp phòng và chuyên môn, nghiệp vụ 480 người; kỹ năng hành chính 800 người; tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, thanh tra, công tác thanh niên cho 200 người; 4.559 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ do các bộ, ngành tổ chức; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 7.015 cán bộ, công chức cấp xã theo từng chức danh; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, công nghệ thông tin và xây dựng Nông thôn mới cho 9.107 người; bồi dưỡng

⁷ Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

⁸ Năm 2010, 2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp các giáo sư, phó giáo sư là những người con quê hương Hà Tĩnh công tác tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ XVII và XVIII. Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt thân mật 130 giáo sư quê hương Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước tại Thành phố Hà Tĩnh.

kiến thức hội nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ dưới 40 tuổi của tỉnh 104 người; bồi dưỡng tiếng Anh cho 150 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành “Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo” và Chương trình hành động số 1103-CTr/TU, ngày 16/01/2014 “Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao năng lực thực hành, chú trọng trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Hầu hết các cơ sở giáo dục được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực hành cho người học. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ luôn được quan tâm và bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Giai đoạn 2008 – 2021 đã triển khai 43 dự án cấp Bộ, 169 đề tài/dự án cấp tỉnh do đội ngũ trí thức chủ trì; theo kết quả thống kê, trên 90% đề tài, dự án sau nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nhiều đề tài nghiên cứu về văn hóa có giá trị thực tiễn cao, sức lan tỏa lớn không chỉ trong nước mà cả trên trường quốc tế, góp phần khẳng định rõ nét giá trị văn hóa, lịch sử, con người Hà Tĩnh⁹; là những tư liệu quý, có cơ sở khoa học để làm luận cứ cho việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực¹⁰. Nhiều quy trình công nghệ mới, công nghệ tiên tiến được du nhập, ứng dụng vào hoạt động sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội, góp phần tăng sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và nâng cao thu nhập cho người lao động¹¹. Nhiều đề tài, dự án

⁹ Các đề tài nghiên cứu về văn hóa như: “Mộc bản Trường Lưu”, “Giá trị tư liệu lịch sử dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu, huyện Can Lộc liên quan về biên giới và biên đảo Việt Nam” là cơ sở khoa học quan trọng để lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận 02 di sản quý là “Mộc bản trường học Phúc Giang” và “Hoàng hoa sứ trình đồ” là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Đề tài “Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm thế kỷ XVII - XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc” đã khẳng định việc đáp ứng các tiêu chí của Danh mục di sản đề cử thuộc Chương trình ký ức thế giới.

¹⁰ Các đề tài nghiên cứu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh... là cơ sở khoa học để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị quyết về xây dựng Đảng; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp”.

¹¹ công nghệ sản xuất gạch ngói không nung; công nghệ sản xuất các cấu kiện bê tông công nghệ cao với thiết bị công nghệ hiện đại chuyên giao từ Cộng hòa Liên bang Đức và Hàn Quốc; công nghệ sản xuất cơ khí chế tạo sản xuất các sản phẩm cơ khí, kết cấu thép lớn; công nghệ sản xuất các sản phẩm ván ghép thanh, MDF, HDF từ gỗ rừng trồng; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây, con bằng công nghệ lai tạo, công nghệ mô

khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)¹²; sản phẩm nghiên cứu của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như viên ngậm ho thông phế, viên nhuận tràng, viên cốm trị tiêu chảy bằng thuốc Nam được lưu hành trong nước và một số nước trong khu vực.

Trí thức trong các ngành đã có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo kỹ thuật được đánh giá, nghiệm thu, nhiều giải pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2.4. Đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức

Các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trí thức, gắn trách nhiệm của trí thức với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt trọng trách trong thời kỳ mới. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nhân dân. Tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển của tỉnh.

Nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật có nhiều đổi mới. Các hội trí thức đã xây dựng, củng cố tổ chức¹³, phát huy vai trò sáng tạo của trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật. Thường xuyên tập huấn về khoa học kỹ thuật, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, kỹ năng xây dựng các đề tài, dự án, vận động tài trợ, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...; khuyến khích, động viên văn, nghệ sỹ say mê sáng tác, cống hiến góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hàng năm, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật để nắm tình

hom, nuôi cấy mô tế bào, sản xuất phân hữu cơ vi sinh; công nghệ tưới tiết kiệm Israel, tưới phun mưa, phun sương mù tạo ẩm cho các vùng sản xuất rau, củ, quả, cây ăn quả, chè; công nghệ nhà màng trong sản xuất rau, hoa; quy trình thụ phấn bổ sung, phòng trừ bệnh đốm đen, thâm canh cây bưởi Phúc Trạch; quy trình công nghệ nhân giống, thâm canh, quản lý các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua xanh, cá trắm giòn, chép giòn, cá chim vây vàng,...; công nghệ xử lý môi trường trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp và rác thải sinh hoạt với dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn và đội ngũ cán bộ khoa học có kiến thức và kinh nghiệm, các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm sinh học có chất lượng cao như các loại chế phẩm vi sinh, các giống nấm ăn và nấm dược liệu, các loại giống cây con mới có triển vọng tham gia tích cực vào quá trình hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Hà Tĩnh đã xây dựng được phong trào ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường và đang hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thân thiện với môi trường).

¹² Nhiều dự án đã được triển khai theo chuỗi giá trị từ khâu giống, nuôi trồng, chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, như thương hiệu gạo Ngọc Mâm của Công ty TNHH KC Hà Tĩnh.

¹³ Trong 15 năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh luôn chú trọng phát triển, củng cố tổ chức, quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức. Đến nay, Liên hiệp Hội đã có 35 tổ chức thành viên, (tăng thêm 5 Hội so với năm 2018), bao gồm: 4 Trung tâm, Viện nghiên cứu (trực thuộc và liên kết); 18 Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành cấp tỉnh; 13 Liên hiệp Hội các huyện, thành phố, thị xã

hình, kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức, từ đó định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, xây dựng, củng cố tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật trong từng giai đoạn cụ thể.

2.5. Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 26/2/2013 “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chỉ đạo đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các cấp”; quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách động viên, tôn vinh, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 52 - KL/TW

3.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển đội ngũ trí thức. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 52-KL/TW gắn với kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của cấp uỷ Đảng các cấp tại các địa phương, đơn vị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành lập các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 52-KL/TW đối với các tổ chức thành viên. Hằng năm, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Sở Nội vụ đi kiểm tra, giám sát các tổ chức thành viên về thực hiện Kết luận, kịp thời nắm bắt những thuận lợi cũng như những khó khăn vướng mắc để có các giải pháp bổ cứu kịp thời.

3.2. Phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức

Triển khai thực “Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” đạt nhiều kết quả:

Tổ chức 03 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh, có 132 dự án/ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, du lịch – dịch vụ. Thông qua cuộc thi đã tìm kiếm, lựa chọn được 32 nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp chất lượng, có tiềm năng phát triển, một số dự án đạt giải đã vươn sản

phẩm khởi nghiệp đến thị trường xuất khẩu (Hàn Quốc, Nhật Bản...), nhiều sản phẩm dự án tham gia cuộc thi đã đạt sản phẩm OCOP 3-4 sao, qua các năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút rất nhiều đội ngũ trí thức hưởng ứng tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sức lan tỏa rộng lớn để hỗ trợ uơm tạo, phát triển thành các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thông qua chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới thành công¹⁴, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3.3. Đổi mới công tác đánh giá, xét duyệt chức danh khoa học và các chức danh hiệu tôn vinh trí thức

Nhằm biểu dương, tôn vinh trí thức là người Hà Tĩnh tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng, phát triển, Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh¹⁵. Theo lộ trình, hoạt động xét chọn, tôn vinh trí thức có nhiều đóng góp, cống hiến trên các lĩnh vực sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2022.

3.4. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức

Hình thành các tổ chức trung gian, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được quan tâm triển khai, góp phần quan trọng để hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh, thành lập Trang thông tin khởi nghiệp; Hội Phụ nữ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ tỉnh; Trường Đại học Hà Tĩnh thành lập Trung tâm tư vấn du học và khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập khu không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo gắn với Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ hỗ trợ uơm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và hoạt động kết nối cung cầu công nghệ thiết bị, ...tạo môi trường làm việc thuận lợi, đồng bộ cho đội ngũ trí thức nghiên cứu sáng tạo.

¹⁴ đã khâu nối, hỗ trợ cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Việt Hải nhận chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu, sản xuất mương bê tông parabol thành mỏng cốt sợi thép phân tán; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu ứng dụng dây chuyền công nghệ thiết bị sản xuất gạch không nung tự động hóa hoàn toàn, xuất xứ Hàn Quốc, công suất 110 triệu viên/năm; Công ty TNHH Phần mềm Phi Long thiết kế, lập trình phần mềm: đăng ký kinh doanh dùng cho các cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Hợp tác xã Thiên Phú ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời tại huyện Nghi Xuân; Hợp tác xã Huệ Hùng ứng dụng giải pháp hữu ích thức ăn sinh học có bổ sung thảo dược trong chăn nuôi lợn thương phẩm; Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh chuyên giao dây chuyền công nghệ bảo quả, chế biến lúa gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu...

¹⁵ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”.

3.5. Kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội các cấp

Hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiến hành rà soát tổ chức các đơn vị thành viên, chỉ đạo các Hội đến nhiệm kỳ đại hội, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, giải thể các tổ chức hội hoạt động không hiệu quả¹⁶. Công tác kiện toàn tổ chức được thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức trong xã hội và có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của tỉnh, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp chủ yếu: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp trí thức, phát triển tổ chức vững mạnh; phát huy vai trò, trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật; tăng cường công tác tham mưu, thường xuyên phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể và các Hội cơ sở khác tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho người dân; tham gia tư vấn, góp ý các đề án, dự án của tỉnh và các ngành về lĩnh vực quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

3.6. Triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả đóng góp của các nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở những ngành, lĩnh vực còn thiếu. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khâu nối, liên hệ, tập hợp trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026”. Trong đó chú trọng khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động nghiên cứu, xây dựng các lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài và kế hoạch triển khai cụ thể. Tổ chức các hoạt động gặp mặt kiều bào tại địa phương và ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với tỉnh.

¹⁶ Năm 2018 đến nay đã tham mưu UBND tỉnh giải thể 01 tổ chức Hội chuyên ngành cấp tỉnh; thành lập 01 tổ chức Liên hiệp hội cấp huyện, kết nạp 02 tổ chức thành viên, chỉ đạo 24 tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định.

4. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

4.1. Tồn tại, hạn chế

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao, còn hình thức; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hà Tĩnh có số lượng trí thức đông nhưng chất lượng còn hạn chế; cơ cấu của đội ngũ trí thức chưa cân đối giữa các vùng, miền, lĩnh vực; còn ít trí thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa học. Cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức còn hạn chế. Chưa tranh thủ phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức là con em quê hương Hà Tĩnh ở ngoài tỉnh và nước ngoài. Vẫn còn tình trạng lãng phí, “chảy máu” chất xám, môi trường làm việc chưa đủ hấp dẫn để thu hút, giữ chân người tài.

Việc thu hút trí thức có trình độ cao về công tác trên các lĩnh vực còn hạn chế. Một bộ phận trí thức trình độ ngoại ngữ còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; lề lối, tác phong làm việc, ý thức kỷ luật, ý thức trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu công tác, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Môi trường để trí thức lao động, sáng tạo và phát huy trí tuệ, năng lực còn khó khăn. Đội ngũ trí thức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, trí thức nữ tham gia công tác xã hội chưa nhiều, đóng góp của trí thức vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hoạt động của các hội trí thức hiệu quả chưa cao, việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, giám định, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế.

4.2. Nguyên nhân

4.2.1. Nguyên nhân khách quan

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ tạo áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, nhất là yêu cầu đổi mới nội dung và chương trình đào tạo. Đồng thời, mặt trái của nền kinh tế thị trường, tồn tại của tư tưởng bao cấp, sự kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động... đã tác động đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận trí thức, ảnh hưởng đến cống hiến của đội ngũ trí thức.

Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian gần đây vừa tạo cơ hội, vừa là thách thức đối với công tác trí thức, đặc biệt sự thiếu hụt đội ngũ trí thức có chuyên môn sâu trên các lĩnh vực.

4.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phát triển đội ngũ trí thức, chưa coi trọng đúng mức nguồn nhân lực có trình độ cao, chưa tạo điều kiện cho trí thức tham gia phản biện những chủ trương, chính sách, đề án, dự án

của địa phương, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trí thức trẻ, nhất là sinh viên giỏi mới tốt nghiệp, phần lớn xin việc làm ở các thành phố lớn hoặc ở nước ngoài. Cán bộ có trình độ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác không nhiều, một số cán bộ được phân công công tác chưa đúng trình độ chuyên môn, do đó chưa phát huy được năng lực, sở trường. Nhiều trí thức sau khi được thu hút về địa phương phần lớn có tư tưởng an phận, ít nghiên cứu dẫn đến thiếu tinh thần xây dựng và phát triển. Tình trạng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc làm việc không đúng ngành, nghề đào tạo còn nhiều.

Các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài chưa đủ sức hấp dẫn để các chuyên gia đầu ngành về Hà Tĩnh công tác. Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa tạo động lực để trí thức học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Chế độ tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh thần, sự tôn vinh đối với trí thức chưa được quan tâm đúng mức, đời sống của một số trí thức còn gặp nhiều khó khăn.

Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong việc tập hợp, đoàn kết, nắm dư luận, tâm tư của đội ngũ trí thức có lúc thiếu kịp thời, còn khó khăn. Kết nối, phát huy sức mạnh của trí thức Hà Tĩnh xa quê đóng góp vào xây dựng quê hương còn hạn chế; cá nhân mỗi trí thức chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, chưa có nhiều đột phá trong nghiên cứu khoa học. Hoạt động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa nhiều, thiếu chủ động và rõ nét, cơ chế, hành lang pháp lý về tư vấn, phản biện còn thiếu cụ thể.

4.3. Bài học kinh nghiệm

4.3.1. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành một cách thường xuyên, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để các cấp, các ngành và mỗi người dân thực sự nhận thức rõ vai trò, vị trí của trí thức, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là góp phần trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Có như vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW mới thực sự hiệu quả.

4.3.2. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền

Đảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

4.3.3. Trách nhiệm và đóng góp của đội ngũ trí thức

Đội ngũ trí thức vừa là người tiếp thu tiến bộ khoa học, cũng là đội ngũ đưa khoa học vào cuộc sống; đồng thời vừa là người lãnh đạo cũng là người tiếp thu thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. Với vai trò và trách nhiệm của mình, đội ngũ trí thức phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

4.3.4. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các Hội thành viên cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò vị thế. Đặc biệt đẩy mạnh việc tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách tạo điều kiện để tri thức hoạt động, cống hiến.

Phần thứ hai

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIAI ĐOẠN 2023 - 2030, TẦM NHÌN NĂM 2045

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH QUỐC TẾ, TRONG NƯỚC, TRONG TỈNH TÁC ĐỘNG TỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

1. Tình hình quốc tế

Hiện nay thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã đặt ra nhiều vấn đề cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà trong đó yếu tố con người vô cùng quan trọng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nhiều quốc gia, nhiều công việc vốn được thực hiện bởi người, nay có thể do máy móc đảm nhận. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một nhiệm vụ bức thiết.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, với vai trò vị trí của mình đòi hỏi đội ngũ trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

2. Tình hình trong nước, trong tỉnh

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khi thế giới đang tiến hành cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đội ngũ các nhà trí thức khoa học, công nghệ đóng vai trò động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người làm công tác khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, triển khai công nghệ tiên tiến và các dịch vụ khoa học, công nghệ khác. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục khẳng định được vai trò động lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành thông qua việc tập

trung xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quy mô lớn, theo cụm nhiệm vụ để giải quyết những vấn đề cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong phương hướng đã nêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ”, xác định nhiệm vụ “Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở khoa học - công nghệ, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh,...” và “Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số” là một trong năm Chương trình trọng điểm của Nghị quyết. Có thể thấy, tỉnh ta tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức đối với tiến trình phát triển của kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quan điểm

- Xác định rõ vai trò của trí thức, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: trí thức đóng vai trò là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

- Trí thức có vinh dự và bổn phận trước Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của tỉnh.

- Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của trí thức, trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả công hiến, có chính sách đãi ngộ tốt để trí thức phát huy được vai trò của mình.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh trong giai đoạn mới, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức cả nước. Gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ

cầu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh, đặc biệt đủ sức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong những năm trước mắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức.

- Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ trí thức, đặc biệt hình thành các tổ chức trung gian, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức

3.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đội ngũ trí thức

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng công tác định hướng tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ trí thức, nhất là trước những luận điệu xuyên tạc, kích động, những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với trí thức để lắng nghe ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng của tỉnh và địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010, Kết luận số 09-KL/TW ngày 04/3/2014, Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với việc thực hiện các Văn kiện khác của Đảng (Nghị quyết số 20-NQ/TW về khoa học và công nghệ Nghị quyết số 29-NQ/TW về giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025). Sắp xếp bổ sung, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.2. Phát huy vai trò quản lý của Nhà nước đối với phát triển đội ngũ trí thức

- Tiếp tục hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

+ Xây dựng đội ngũ trí thức, củng cố tổ chức hội phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

+ Xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định bảo đảm điều kiện thuận lợi, môi trường dân chủ, tôn trọng tự do cho các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học, nghệ thuật của trí thức. Có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển khoa học, phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khoa học công nghệ.

+ Tổ chức các diễn đàn để khuyến khích đội ngũ trí thức gia tăng sự cống hiến và bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ưu tiên giao, nghiệm thu, đề xuất thanh toán kinh phí đối với những công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

+ Đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc quản lý, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt và sử dụng trí thức phù hợp với năng lực, chuyên môn và vị trí, việc làm. Mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

- Thực hiện tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức

+ Tích cực, chủ động, phối hợp thực hiện các chính sách, chế độ đối với trí thức, đặc biệt là chính sách đãi ngộ, trọng dụng các nhà khoa học, trí thức đầu ngành, văn, nghệ sỹ, nghệ nhân.

+ Thực hiện đầy đủ chủ trương phân cấp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh khoa học trên cơ sở các tiêu chuẩn của Nhà nước; trong việc sử dụng kinh phí, sử dụng trí thức theo nhu cầu của đơn vị.

+ Các đơn vị sự nghiệp hành chính, các doanh nghiệp nhà nước, các khu công nghiệp... kịp thời xây dựng lộ trình, hoạch định nhu cầu tuyển dụng, quy mô tuyển dụng, yêu cầu đối với ngành, nghề tuyển dụng góp phần định hướng cho đội ngũ trí thức khi có nguyện vọng được công tác tại tỉnh nhà.

+ Khen thưởng, động viên kịp thời những trí thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh nhà. Tăng cường kết nối và phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ trí thức con em quê hương Hà Tĩnh đang công tác ngoài tỉnh và nước ngoài.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả trong việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ trí thức

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 –

2025. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển, nhất là trí thức công tác tại vùng có điều kiện khó khăn, các lĩnh vực, ngành còn thiếu, yếu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, kế cận.

+ Ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, chuyên gia giỏi trên một số lĩnh vực, nhân lực chất lượng cao phục vụ các công trình, dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Khuyến khích trí thức thường xuyên cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học v.v... đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn.

+ Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các cấp học, bậc học, tập trung xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh và một số trường cao đẳng trở thành các trung tâm đào tạo có chất lượng.

3.3. Phát huy sự đóng góp của đội ngũ trí thức

- Thường xuyên quán triệt, củng cố nhận thức chính trị của đội ngũ trí thức về vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh. Tăng cường và đổi mới công tác tư tưởng của Đảng đối với trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, của dân tộc và trách nhiệm công dân đối với xã hội. Khắc phục sự thiếu chủ động trong hoạt động của các hội trí thức và hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận trí thức hiện nay.

- Đề cao trách nhiệm của trí thức trong nghiên cứu, truyền bá tri thức khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Xây dựng quy chế, cơ chế thông tin giúp trí thức kịp thời nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương.

- Tạo cơ hội để trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá những tri thức tiên bộ trong cộng đồng, nâng cao năng lực tự nghiên cứu và phối hợp trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nêu cao ý thức và trách nhiệm của trí thức trong việc áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất và đời sống.

3.4. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội trí thức

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh và các ban, chi hội, hội thành viên đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức. Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cơ chế, chính sách về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, sử dụng, đãi ngộ trí thức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là đối với những công trình, đề án, dự án có tác động lớn tới sự phát triển của tỉnh.

- Các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các hội trí thức, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn.

Phần thứ ba
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. Với Trung ương

1. Sớm ban hành Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030.

2. Ban hành văn bản quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh để thống nhất, thuận lợi trong việc chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và triển khai nhiệm vụ.

II. Với tỉnh

1. Trên cơ sở đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của đội ngũ trí thức.

2. Ban hành, thực hiện tốt chế độ chính sách đãi ngộ, tôn vinh cho đội ngũ trí thức để động viên họ cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ đất nước. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức của trí thức tỉnh nhà./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các UV BCS Đảng UBND tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX₂.

TM. BAN CÁN SỰ
BÍ THƯ

Võ Trọng Hải

TỈNH ỦY HÀ TĨNH
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

PHỤ LỤC

**Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW,
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-BCSD ngày tháng năm 2022
của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh)*

Phụ lục 1

Biểu a: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Cơ quan ban hành	Văn bản ban hành	
	Số hiệu, trích yếu	Ngày ban hành
Tỉnh ủy	Kế hoạch số 11-KH/BTGTU về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X)	16/9/2008
	Chương trình hành động số 849-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.	31/10/2008
	Thông báo Kết luận số 233-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh.	27/9/2012
	Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chỉ đạo Đại hội Hội khoa học và kỹ thuật các cấp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh lần thứ IV	26/02/2013
	Kết luận số 21-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao	15/10/2013
	Chương trình hành động số 1103-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.	16/01/2014
	Quyết định số 781-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn.	23/1/2014
	Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”	03/02/2015
	Quyết định số 146-QĐ/TU của Tỉnh ủy chỉ định Đảng đoàn Liên	22/3/2021

	hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	
Hội đồng nhân dân tỉnh	Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực lao động kỹ thuật giai đoạn 2009 - 2015	10/12/2008
	Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo	16/12/2011
	Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo	16/12/2011
	Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND về quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	16/07/2014
	Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND về quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật	17/7/2015
	Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND về một số cơ chế chính sách đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	17/7/2015
	Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND về quy định chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017	12/12/2015
	Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh.	13/12/2017
	Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo	18/7/2018
	Nghị quyết số 152/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.	17/7/2019
	Nghị quyết số 261/2020/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh	08/12/2020
	Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025	16/12/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh	Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2008-2012	12/3/2008
	Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời về khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2011-2015.	21/6/2011
	Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND quy định một số chính sách đối với Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2011- 2015.	27/9/2011
	Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND quy định một số chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo.	31/01/2012
	Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo	13/7/2012
	Quyết định số 878/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020.	27/3/2012

Quyết định số 2286/QĐ-UBND về quy hoạch hệ thống trường mầm non và phổ thông đến năm 2015 và những năm tiếp theo	08/8/2012
Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND về bổ sung, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015	14/12/2012
Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng.	03/7/2013
Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao	25/3/2014
Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng năm 2013 sang thực hiện năm 2014.	15/4/2014
Quyết định số 142/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.	02/08/2016
Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.	06/3/2017
Quyết định số 3411/QĐ-UBND về ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”	12/10/2021

Biểu b: Các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW

Cơ quan ban hành	Văn bản ban hành	
	Số hiệu, trích yếu	Ngày ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh	Kế hoạch số 155/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020.	15/5/2013
	Kế hoạch số 41/KH- UBND về thực hiện Chương trình Việc làm - Dạy nghề năm 2014 và những năm tiếp theo.	08/02/2014
	Kế hoạch số 412/KH-UBND về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 144/2015/NQ-QHĐND của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế chính sách đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	03/9/2015
	Kế hoạch số 381/KH-UBND về thực hiện Đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	29/11/2018
	Kế hoạch số 426/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước	9/12/2019
	Kế hoạch số 66/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước	11/3/2020
	Kế hoạch số 310/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Hà Tĩnh	18/8/2020

	Kế hoạch số 159/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	6/5/2020
	Kế hoạch số 509/KH-UBND về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.	16/12/2021
	Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	12/5/2021
	Kế hoạch số 509/KH-UBND về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”	16/12/2021
	Kế hoạch số 35/KH-UBND “Về triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026”.	14/02/2022
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	Chương trình hành động số 13-CT/LHH về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.	10/02/2009

Phụ lục 2

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW (Ghi tỷ lệ % vào ô tương ứng)

Các cấp triển khai	Chưa học tập, quán triệt, tuyên truyền	Đã học tập, quán triệt, tuyên truyền	Đối tượng học tập, quán triệt, tuyên truyền		Phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền			
			Cán bộ chủ chốt	Đảng viên từng chi bộ	Học tập chuyên đề độc lập	Lồng ghép với các chuyên đề khác	Lồng vào cuộc họp chi bộ	Tổ chức hội nghị, hội thảo
Cấp tỉnh	0	100%	100%	100%	50%	10%	30%	10%
Cấp huyện	0	100%	100%	100%	40%	10%	40%	10%
Cấp cơ sở	0	100%	100%	100%	20%	20%	60%	0

Phụ lục 3

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

(Đánh dấu X và điền thông tin vào ô tương ứng)

Đơn vị	Kiểm tra/Giám sát		Tổng kết, đánh giá			
	Không	Có, nêu rõ hình thức	Không	Có, nêu rõ định kỳ		
				05 năm	10 năm	15 năm
Tỉnh ủy		Thành lập đoàn		X	X	X
Ủy ban nhân dân tỉnh		Thành lập đoàn		X	X	X
Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và tổ chức CT-XH cấp tỉnh		Gắn với kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy Đảng		X	X	X
Cấp huyện		Gắn với kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy Đảng		X	X	X

Phụ lục 4**Tổng hợp số lượng và cơ cấu đội ngũ trí thức đang công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2008 đến tháng 6/2022**

Giai đoạn	Tổng số	Trình độ học vấn						Dân tộc		Giới tính				Công tác trong các khối, cơ quan			
		Cao đẳng		Đại học		Sau ĐH		Kinh	Thiểu số	Nam		Nữ		Khối Đảng, đoàn thể	Khối cơ quan quản lý nhà nước	Khối doanh nghiệp nhà nước	Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
		SL	Tỷ lệ %	SL	Tỷ lệ %	SL	Tỷ lệ %			SL	Tỷ lệ %	SL	Tỷ lệ %				
2008	31.375	5.024	16,01	15.963	50,88	902	2,87	31.340	35	11.361	36,21	20.014	63,79	-	-	-	-
2022	36.666	4.672	12,74	25.270	68,92	3.217	8,77	35.609	61	13.593	37	23.073	63	1.126	34.544	279	717

Phụ lục 5.**Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ năm 2008 đến tháng 6/2022***(Đơn vị tính: người)*

Giai đoạn	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao	Ghi chú
2008 - 2013	203	586	
2014 - 2018	1.312	85	
2019 - 6/2022	304	23	
Tổng	1.819	694	

Phụ lục 6

Các nhiệm vụ KH&CN được nghiên cứu, ứng dụng, triển khai từ năm 2008 đến tháng 6/2022

(ĐV tính: Nhiệm vụ)

Giai đoạn	Cấp Nhà nước	Cấp Bộ	Cấp tỉnh	Ghi chú
2008 - 2013	0	15	41	
2014 - 2018	0	17	72	
2019 - 6/2022	0	11	56	
Tổng	0	43	169	

Phụ lục 7

Kinh phí đầu tư và bố trí nhân lực cho hoạt động
của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện và các hội thành viên

Giai đoạn	Ngân sách (triệu đồng)			Nguồn nhân lực (biên chế, định biên, kiêm nhiệm)			Ghi chú
	Trung ương	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số cán bộ	Số cán bộ biên chế, định biên	Số cán bộ kiêm nhiệm	
2008 - 2013	0	9.723	-	10	07	03	
2014 - 2018	0	11.319	2.432	284	08	276	
2019 - 6/2022	0	6.779	2.015	283	09	284	
Tổng	0	27.821	4.447				